

คณบดีคณะนิติศาสตร์จากทั่วโลกลงมติรับหลักการสากลว่าด้วยการศึกษาด้านกฎหมาย

สิงคโปร์--27 ก.ย.--ฟิอาร์ทิวส์ไวร์/อินโฟเคสท์

คณบดีคณะนิติศาสตร์กว่า 80 คนจากทั่วโลกได้เข้าร่วมการประชุม Global Law Deans' Forum ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2556 เพื่อลงมติรับหลักการของมาตรฐานและผลลัพธ์ทางการศึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งนับเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หลักการสากลเหล่านี้เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 2 ปีของคณบดีคณะนิติศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนโดยสมาคมคณะนิติศาสตร์นานาชาติ (International Association of Law Schools: IALS) ซึ่งได้นำคณบดีคณะนิติศาสตร์จากที่ต่างมารวมตัวกันเพื่อค้นหาหลักการและมาตรฐานสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาด้านกฎหมายทั่วโลก

ความจำเป็นในการกำหนดหลักการสากลเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการศึกษาด้านกฎหมาย ท่ามกลางวิวัฒนาการของบรรทัดฐานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

หลักการที่พัฒนาขึ้นจะเป็นพื้นฐานให้ทางสมาคมได้นำไปสานต่อพันธกิจกับนักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้พิพากษา ชุมชนวิชาชีพนิติศาสตร์ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแนวทางและกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการศึกษากฎหมายทั่วโลก

ศจ.ฟรานซิส เอสแอล หวัง ประธานสมาคมฯ กล่าวว่า "หลักการดังกล่าวจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการกำหนดรูปแบบการศึกษากฎหมายทั่วโลกต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเชิดชูความหลากหลายของเรา พร้อมกับเชื่อมโยงคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์ทุกท่าน ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันในการให้การศึกษากฎหมายแก่นักศึกษาด้านกฎหมายรุ่นใหม่"

ศจ. บาร์บารา โฮลเดน-สมิธ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell Law School) และเลขาธิการของ IALS กล่าวสนับสนุนคำพูดข้างต้นว่า "สิ่งนี้จะช่วยรับมือกับความจำเป็นและความต้องการของสมาชิกของเราในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาด้านกฎหมายทั่วโลก"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) นำโดยศจ.ไชมอน เซสเตอร์แมน คณบดี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Law Deans' Forum ขึ้น สามารถดูหลักการซึ่งได้รับการยอมรับในที่ประชุมได้ทางเว็บไซต์ของ IALS ที่ <http://www.ialsnet.org>

สมาคมคณะนิติศาสตร์นานาชาติ เป็นสมาคมวิชาการอาสาสมัครและไม่แสวงหากำไร โดยมีคณะนิติศาสตร์กว่า 170 แห่งในกว่า 45 ประเทศเป็นสมาชิก สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2548 และทำหน้าที่เป็นผู้แทนหลักของคณะนิติศาสตร์ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ มาร์ธา เดลกาโด (Martha Delgado) ที่อีเมล md@wangff.org, แอนนา วิลเลียมส์ (Anna Williams) ที่อีเมล jpw@wangff.org หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ +1-707-259-2811